

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพรทิพย์ สมนาม	ประธานสภา ฯ	พรทิพย์ สมนาม	
๒	นายคนอง จำลอย	รองประธานสภา ฯ	คนอง จำลอย	
๓	นายจิตร ฉันทา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	จิตร ฉันทา	
๔	นางธนารีย์ ฟักสอาด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ธนารีย์ ฟักสอาด	
๕	นายพุททวงษ์ รักติกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	พุททวงษ์ รักติกุล	
๖	นายชุมพร มีแสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	ชุมพร มีแสง	
๗	นายสมาน ทวีการ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	สมาน ทวีการ	
๘	นายชาญชัย บุญแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ชาญชัย บุญแก้ว	
๙	นายวินัย ไกรทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	วินัย ไกรทอง	
๑๐	นางสาวสุพรรณสิริ มาทอง	เลขานุการสภา ฯ	สุพรรณสิริ มาทอง	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	สืบทาร์จเอกมานะ คล้ายสิงห์	นายก อบต.บ้านสร้าง	สืบทาร์จเอกมานะ คล้ายสิงห์	
๒	นายปรีชา คล้ายสิงห์	รองนายก อบต.	ปรีชา คล้ายสิงห์	
๓	นายไพโรจน์ ดีสวัสดิ์	รองนายก อบต.	ไพโรจน์ ดีสวัสดิ์	
๔	นางณภภัช เพ็งเกร็ด	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณภภัช เพ็งเกร็ด	
๕	นายธัชณะพิศาล เจริญสมบัติ	นายช่างโยธา	ธัชณะพิศาล เจริญสมบัติ	
๖	นางกัญญา นิลสอน	นักวิชาการพัสดุ	กัญญา นิลสอน	
๗	นายสมาธิ จันท์เทศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สมาธิ จันท์เทศ	
๘	นางสาวเบ็ญจวรรณ สมนาม	เจ้าพนักงานธุรการ	เบ็ญจวรรณ สมนาม	

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพรทิพย์ สมนาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายพรทิพย์ สมนาม

ประธานสภา ฯ

- เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ถูกยกเลิกแล้ว และได้มีการประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทำการศึกษาได้ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วนะครับ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

นายพรทิพย์ สมนาม

ประธานสภา ฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายงานการประชุมหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภา ฯทุกท่าน ช่วยกันพิจารณาตรวจสอบด้วยครับ

นายพรทิพย์ สมนาม

ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

- รับรอง                   ๙ เสียง
- ไม่รับรอง               ๐ เสียง
- งดออกเสียง           ๐ เสียง

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓

นายพรทิพย์ สมนาม

ประธานสภา ฯ

นายสมาธิ จันทร์เทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยครับ

- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน รายงานการติดตาม  
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน  
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน  
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่  
น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านสร้าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ้านสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ -  
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่  
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับปรุงนโยบาย  
สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านสร้าง ในรายงานฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะบริหารองค์การ  
บริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง และนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ให้บังเกิดผลดีต่อประชาชนและองค์กร  
ต่อไป

### การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลนั้นมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ และหรือการสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อที่ ๑. มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### **การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างมีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

#### **ส่วนที่ ๓ การดำเนินการตามแผนพัฒนา**

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนงาน จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณตามแผนงานจำนวน ๒๖,๖๖๕,๘๐๐ บาท โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๔,๐๐๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สังคมให้เข้มแข็ง

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการอบรมทำปลาแปรรูป	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมาย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนอำเภอบ้านสร้างตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๔๐,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง
๖	อุดหนุนอำเภอบ้านสร้างตามโครงการสร้างพลังสังคมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	๒๕,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด, กองคลัง

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุ	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

/-แผนงาน...

- แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	โครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๗	โครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๘	โครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๙	โครงการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๑,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๐	โครงการจัดหาอาหารเสริมนม	๓๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด/กองคลัง
๒๑	อุดหนุนโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต อบต. บ้านสร้าง ตามโครงการอาหารกลางวัน	๖๑๕,๔๐๐	สำนักปลัด/กองคลัง

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๒	โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๓	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านปากคลองสองฝั่งขวา หมู่ ๙	๔๘๘,๖๐๐	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าวัดทวีชลขันธุ์ ฝั่งขวา หมู่ ๘	๔๘๘,๖๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายบึง หมู่ ๕	๔๖๖,๒๐๐	กองช่าง

- แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๙	โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามทุจริต	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๐	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	กองคลัง

๓. ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้จำนวน ๒,๘๕๘,๗๔๙ บาท

แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น		โครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
- แผนงานสาธารณสุข	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐	๓	๒๓๕,๖๐๕
- แผนงานสังคม สงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
- แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๘	๓๐๕,๐๐๐	๖	๑๖๕,๐๐๐	๔	๑๐๐,๗๓๓
- แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๔	๓๐๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	-	-
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
- แผนงานการศึกษา	๗	๑,๒๘๘,๐๐๐	๗	๑,๑๖๒,๔๐๐	๗	๑,๐๖๖,๔๓๑
- แผนงานการเกษตร	๖	๙๓๖,๐๐๐	๓	๕๐๖,๐๐๐	๑	-
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
- แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๒๙	๒๒,๘๖๖,๘๐๐	๓	๑,๔๔๓,๔๐๐	๓	๑,๔๑๖,๐๐๐
- แผนงานบริหารทั่วไป	๕	๒๙๐,๐๐๐	๓	๑๙๐,๐๐๐	๓	๓๙,๙๘๐
<b>รวม</b>	<b>๖๗</b>	<b>๒๖,๖๖๕,๘๐๐</b>	<b>๓๐</b>	<b>๓,๕๙๘,๐๐๐</b>	<b>๒๑</b>	<b>๒,๘๕๘,๗๔๙</b>

### ส่วนที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการ ติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งในครั้งนี่ยังมีข้อปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเร่งรัดให้มีการดำเนิน โครงการประเภทโครงการกิจกรรมที่เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในช่วงต้น



ปีงบประมาณก่อนการทำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากใช้  
งบประมาณน้อยกว่า

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา  
ในด้านการศึกษา การให้ความรู้ประชาชนด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ  
สาธารณสุขปโภค โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง  
และส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการโดยให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างในอนาคต

นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ

-ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ  
สงสัยสอบถามหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ

**๓.๒ เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ

นางณภักษ์ เพ็งเกร็ด  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ค่ะ รายงานรับ จ่ายจริง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**รายรับ**

- ภาษีอากร	๕๑๙,๑๘๕.๔๒
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๑,๒๖๑.๖๐
- รายได้จากทรัพย์สิน	๒๒๙,๖๙๖.๑๖
- รายได้จากสาธารณสุขปโภค และการพาณิชย์	๘๔๘,๗๕๑.๐๐
- รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๔๕.๙๐
- รายได้จากทุน	-
- ภาษีจัดสรร	๑๘,๐๗๔,๐๓๓.๑๒
- เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๙๕๓,๒๗๓.๓๑
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-

**รวมรายรับ** ๓๐,๖๔๖,๔๔๖.๕๑

**รายจ่าย**

- งบกลาง	๗,๒๘๒,๑๑๓.๐๐
- งบบุคลากร	๖,๙๙๒,๗๒๓.๒๔
- งบดำเนินงาน	๖,๒๔๙,๑๑๔.๑๘
- งบลงทุน	๑,๕๘๙,๐๐๐.๐๐
- งบเงินอุดหนุน	๘๖๐,๓๙๖.๐๐

/รวมราย...

**รวมรายจ่าย**

**๒๒,๙๗๓,๓๔๖.๔๒**

**๗,๖๗๓,๑๐๐.๐๙**

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
๖๗,๕๘๙,๙๒๗.๘๘
- หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กบท.  
(๓๗๘,๖๐๐.๐๐)
- สำรองตามระเบียบฯ
  - ๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (๑๑,๐๐๒,๖๒๐.๐๐)
  - ๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๔,๓๓๙,๕๐๐.๐๐)
  - ๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ (๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)  
(๒๐,๓๔๒,๑๒๐.๐๐)

**- คงเหลือเงินสะสม ที่สามารถนำไปใช้ได้ ๔๖,๘๖๙,๒๐๗.๘๘**

นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ

- ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอใหม่

นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ

**๔.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง**

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว๔๙๙๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับได้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น

/และผลการ...

และผลการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ซึ่งการประชุมสภาฯ  
ของเราจะเป็นประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว  
แต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงได้จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน  
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  
ดังนี้

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้พิจารณาในการ  
ประชุมสมัย.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....  
กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้

**ข้อ ๑** ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการ  
ประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวัน  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภา  
อนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้

กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะ อาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้น  
เป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่เข้าฟังการ  
ประชุมด้วย

กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่  
สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการ  
ประชุมตามที่ได้เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอก  
ห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุม  
ทราบ

**ข้อ ๒** ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

(๒) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม

(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติ  
ของที่ประชุม หรือก่อความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือ  
กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม

(๔) ไม่ใช่เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยู-เทป หรือ  
อุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้

- (๕) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม
- (๖) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม
- (๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสร้าง ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๓ ให้เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ดำเนินการดังนี้

- (๑) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- (๒) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง พิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ
- (๓) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม

ข้อ ๔ อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ....

(ลงชื่อ)

( ..... )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

โดยจะมีแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสร้าง แนบท้ายประกาศ ซึ่งประชาชนผู้ที่ประสงค์เข้าฟังการประชุม จะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเสนอต่อประธานสภาฯ พิจารณาอนุญาตก่อน ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าวด้วย หากต้องการเพิ่มเติมส่วนใด

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ด้วยครับ

**มติที่ประชุม**

มีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

- เห็นชอบ       ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ     ๐ เสียง
- งดออกเสียง    ๐ เสียง

/๓.๒ เรื่องพิจารณา...

นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ

สืบทำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์  
นายก อบต.บ้านสร้าง

นางสาวสุพรรณสิริ มาทอง  
เลขานุการสภา ฯ

นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ

๓.๒ เรื่องพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนิน  
กิจการนอกเขต โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชาว  
เหนือหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสร้าง – หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลวง

- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปจ ๕๑๐๐๗/๗๗๗๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  
๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ระดับจังหวัด องค์กรบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้สำรวจโครงการประสาน  
แผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง โครงการ  
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชาวเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบล  
บ้านสร้าง – หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด  
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร จึงแจ้งความเห็นตามผลการสำรวจมาเพื่อให้  
องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างดำเนินการตามเอกสาร ข้อ ๖. มติความเห็น  
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปราจีนบุรี ดำเนินโครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  
ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ หากสภาองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีมติยินยอมตามกฎกระทรวงดังกล่าว ขอให้ท่าน  
พิจารณาเสนอผู้ติดต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาโดยด่วน พร้อมแจ้งมติความเห็นให้  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ขอให้ท่าน  
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

- การทำกิจการนอกเขตก็ต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภา  
ตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ  
กระทำการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์กร  
บริหารส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็น  
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

- ขอขอบคุณท่านนายก อบต.บ้านสร้าง และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง  
รายละเอียดการทำกิจการนอกเขตจึงต้องขอมติจากสภาฯ จึงขอให้สภาฯร่วมกัน  
พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินกิจการนอก  
เขต โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชาวเหนือ หมู่ที่ ๑  
ตำบลบ้านสร้าง – หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลวง

/มติที่ประชุม...

**มติที่ประชุม**

มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินกิจการนอกเขต  
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชาวเหนือหมู่ที่ ๑ ตำบล  
บ้านสร้าง – หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลวง

- เห็นชอบ           ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ       ๐ เสียง
- งดออกเสียง       ๐ เสียง

**นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ**

๓.๓ เรื่องพิจารณาเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้  
พ.ศ. ๒๕๘๔ โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเสียบ  
คลองคูตานพ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๘๗๕ เมตร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

**นางสาวสุพรรณสิริ มาทอง  
เลขานุการสภา ฯ**

- ขอชี้แจงต่อท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ในการพิจารณาตามวาระนี้ด้วย  
เอกสารคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตาม มาตรา ๕๔ แห่ง  
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ ได้กำหนดตามข้อ ๕ (๗) กำหนดว่า  
หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่

**นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ**

- ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้พิจารณาเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่  
ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลง  
ลูกรังสายเสียบคลองคูตานพ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด  
ปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๘๗๕ เมตร

**มติที่ประชุม**

มีมติเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ ๒๕๘๔  
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเสียบคลองคูตานพ หมู่ที่  
๖ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  
เมตร ระยะทาง ๐.๘๗๕ เมตร

- เห็นชอบ           ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ       ๐ เสียง
- งดออกเสียง       ๐ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ**

- เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องที่จะแจ้งหรือข้อสอบถามให้ในที่  
ประชุมสภา ฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ หรือเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อน  
ให้กับประชาชน เชิญครับ

**นายชุมพร มีแสง  
สมาชิกสภา หมู่ ๕**

- แจ้งไฟทางดับ จำนวน ๑๑ หลอด เสียงตามสายขาด ๑ จุด ครับ

นายวินัย ไกรทอง  
สมาชิกสภา หมู่ ๑๑

- อยากจะให้ช่วยซ่อมถนนลูกรังสายหมู่ ๑๑ ให้หน่อยครับ หลุมเยอะ

นายสมาน ทวีการ  
สมาชิกสภา หมู่ ๙

- ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ประสานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มาตัดไฟทางให้ และอยากให้ช่วยซ่อมถนนลูกรังซอยสถานีรถไฟด้วยครับ

นายชาญชัย บุญแก้ว  
สมาชิกสภา หมู่ ๑๐

- ขอให้ช่วยซ่อมถนนลูกรังซอยบ้านผู้ใหญ่แสง ด้วยนะครับ หลุมเยอะ ครับ

นายคนอง จำลอย  
รองประธานสภา ฯ

- ถนนลูกรังสายบ้านบน มีหลุมเยอะ อยากให้ช่วยซ่อมด้วยครับ

สืบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์  
นายก อบต.บ้านสร้าง

- ไฟทางและเสียงตามสาย ขอให้ช่าง ประสานช่างเข้าซ่อมดำเนินการเลยนะ ครับ

- ถนนลูกรัง ช่างช่วยสำรวจดูทุกหมู่และสั่งซ่อมได้เลย รวมถึงซอยหน้าสถานี และซอยบ้านตาแก้ว ด้วย

นายพรทิพย์ สมนาม  
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องหรือปัญหาจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีเพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม ประชุมวันนี้ ขอเลิกประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ สุพชรสิริ มาทอง ผู้จัดบันทึกการประชุม

( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

ลงชื่อ พรทิพย์ สมนาม ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายพรทิพย์ สมนาม )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

ลงชื่อ      สมาน ทวีการ                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
( นายสมาน ทวีการ )

ลงชื่อ      พุทธวงษ์ รักติกุล                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
( นายพุทธวงษ์ รักติกุล )

ลงชื่อ      ธนารีย์ ฟักสอาด                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
( นางธนารีย์ ฟักสอาด )

(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)